

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

COM7 - ต้องตัวที่ยังขึ้นน้อย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ไม่ได้เอ่ยถึง ตลาด หรือ SET Index ซะหลายวัน ก็เพราะเห็นๆ อยู่ว่า ไม่น่าจะ
ไปไหนได้ไกล เล่นแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ในกรอบเดิมๆ ที่เคยๆ ดูกันไว้มานานสองนาน ไม่ว่าจะรอบเล็ก หรือ
กรอบใหญ่ ก็ยังไม่ได้ออกว่าจะพร้อมขึ้น ในคลื่น 5 เสียที หรือ ก็ไม่ได้บอกว่า จะลงมาทำคลื่น e หรือเปล่า...
แต่พอเจอหน่อยเดียว วันจันทร์ ออกอาการ แต่ก็ยังมองว่า 1590+/- อาจไม่ผ่านอีกสะมัน ก็เลยไม่เอ่ยถึง
สุดท้ายวันวานก็เล่นเอาเสียตกใจ แนวต้าน 1600 ผ่านได้อย่างง่ายดาย ทั้งๆ ที่เป็นด่านหินแกร่งหินผาเลย
เอาผ่านได้หน้าตาซื่อๆ แถมผ่านแบบไม่ให้เห็นกันทันเสียด้วย... จริงๆ แล้ว เรื่องของคลื่น จะเป็นคลื่น 5
หรือจะลงเป็นคลื่น e หรือไม่อย่างนั้น เหนือเมฆก็เคยได้ให้มุมมองไว้ตลอดบทวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ
มุมมองดังกล่าวนี้ ว่ากันมาตั้งแต่ต้นๆ มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้วก็ว่าได้ ถ้าลงเกินเหตุ จนหลุด 1530 นั้น
แนวโน้มจึงจะเป็นคลื่น e เพื่อจบ 4 แล้วขึ้นใหญ่ๆ ตามมา หรือ ถ้าผ่าน 1600-1620 ไปได้ก่อน ก็จะเป็น
การขึ้นในคลื่น 5 ที่มีเป้าหมายไกลๆ และบอกว่าไกลจนคาดไม่ถึงเลยนั่นแหละ เลยเป็นอันว่า แนวโน้มใน
กรอบที่ผ่านมา เหนือเมฆไม่พ้นธงแนวโน้มเลย ไม่เอาขึ้น ไม่เอาลง แล้วก็แค่ให้เทรด หรือเล่นสั้นๆ มากกว่า
แต่พอวันวาน 1614.14 จะไปไปแล้ว ก็อยู่ในช่วงแนวต้านที่มองไว้ 1600-1620 หรือ ถ้ามีสูงกว่า 1620
และหรือ ยืน 1620 ได้มั่นคง อันนั้นแหละ ที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ว่า ไม่กลัวซื้อแพง เพื่อนั้นหมายถึงอะไร
ก็หมายถึง มีโอกาสแพงกว่าได้นั่นเอง... แต่ตอนนี้ ห้ามหลุด 1600 หรือยืน 1620 ยิ่งดี แล้วมาดูคลื่น 5

ดูตามเกม... การเล่นเกมของตลาดในตอนนี่ ก็ต้องมองหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้น หรือ ขึ้นน้อย
แต่ต้องเป็นหุ้นขาขึ้นไว้ด้วย แต่ถ้าตัวไหนขึ้นแรง ก็รย่อหน่อยก็ได้... แต่ตัวที่ขึ้นน้อย จะน่าสนใจกว่ากระมัง

แนวรับ : ... 12.8-12.6 ยังน่าสนใจ **ซื้อตามน้ำ ไม่ต่ำกว่า 12.2 ยังอุ่นใจ**
เป้าหมาย : ... เล่นสั้น เล่นรอบ มี 13.8-14.0 ถ้ามองยาวหน่อย รอขาย 18

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... แนวโน้มตามภาพนี้ คือ กำลัง
เป็นขาขึ้น ลองลาก Trend Line ดูนะครับ... ส่วนเรื่องของ
เส้น MA จะเห็นว่า เรียกตัวกันตาม Bullish Pattern นั้น
ราคาจะอยู่ที่ 12.0 ซึ่งนั่นแปลว่า โอกาสวิ่งไปได้อีก 6
บาท มีความเป็นไปได้ เป้าหมายจึงอยู่ที่ 18.0 (12+6)
แต่หากจะมองว่า เป็นหุ้นที่มีราคาเกิน 10 บาท เล็กๆ
แล้วเราจะลองเอาเป็น สถิติเดียวกับหุ้นไม่เกิน 10 บาท
ก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด ดังนั้น เป้าหมายอาจได้ 24.0
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในระหว่างทาง ก็อาจจะมีการขึ้นๆ ลงๆ
ได้อยู่แล้ว หากใครเล่นจับจังหวะรอบขึ้นลงได้ ก็ตามใจ
หรือตามความสามารถนะครับ เหนือเมฆแค่ให้มุมมอง
กว้างๆ หรือ แนวโน้มยาวๆ (ยาวๆ หลุด 12 ไม่เสีย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน